

กระทู้ถามที่ ๐๑๖ ร.

วุฒิสภา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

เรื่อง โรงเรียนทั่วประเทศขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่ม

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

จากการที่ในปี ๒๕๔๔ กระผมได้พบว่าโรงเรียนชื่อ “หนองหญ้าไซวิทยา” อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัญหาไม่มีน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนดื่มมาหลายปีแล้ว นักเรียนเดือดร้อนสิ้นเปลืองค่าซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่สหกรณ์ของโรงเรียนขายทุกวัน ขวดละ ๕ บาท และโรงเรียนไม่มีงบประมาณซื้อเครื่องกรองน้ำมาหลายปีแล้วเช่นกัน

ต่อมากระผมได้สำรวจเพิ่มเติมพบว่าทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๓๖๘ โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก ๒๑ โรงเรียน รวม ๓๘๙ โรงเรียน ที่ยังขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่มฟรีเช่นกัน

กระผมได้มอบข้อมูลให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร์) ไปแล้ว และรองอธิบดีกรมสามัญศึกษารับทราบเรื่องด้วย เพื่อให้รัฐบาลได้ตรวจสอบปัญหานี้ให้ทั่วทั้งประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนต่อไปในระดับชาติ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่องต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จึงขอเรียนถามว่า

เรื่องดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการคืบหน้าเพียงไร และรัฐบาลมีนโยบายและปฏิบัติอย่างไรในเรื่องปัญหาน้ำดื่มอันเป็นความจำเป็นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วประเทศ

ขอให้อตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สมเกียรติ อ่อนวิมล

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๑๖ ร.

ของ นายสมเกียรติ อ่อนวิมล สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง โรงเรียนทั่วประเทศขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่ม

ข้าพเจ้า นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจาก
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง โรงเรียนทั่วประเทศขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่ม
ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำตอบ ขอเรียนว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งหมด ๔๒๕ โรงเรียน จำแนกการมีน้ำดื่ม - น้ำใช้ ได้ดังนี้

- โรงเรียนที่มีน้ำดื่ม - น้ำใช้ตลอดปี	๔๐๒	โรงเรียน
- โรงเรียนที่ขาดน้ำดื่ม - น้ำใช้บางช่วง	๒๓	โรงเรียน
- โรงเรียนขาดแคลนน้ำดื่ม - น้ำใช้ตลอดปี	-	โรงเรียน
- โรงเรียนแห่งแล้งขาดแคลนนํ้ามาก	-	โรงเรียน

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนน้ำสะอาด
สำหรับดื่มและน้ำสำหรับใช้ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้ชาวบ้านช่วยหาน้ำดื่ม -
น้ำใช้ให้โรงเรียน

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี คือ
น้ำดื่มไม่สะอาดเท่าที่ควร กล่าวคือ ใช้น้ำจากบ่อบาดาล สระน้ำ บ่อน้ำ และถังน้ำซีเมนต์ บางโรงเรียน
มีนกพิราบมากหลังคาเป็นสังกะสี รางน้ำมีฝุ่นละอองมาก น้ำสกปรก น้ำบาดาลมีรสกร่อย โรงเรียน
จึงต้องการการสนับสนุนสิ่งที่ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จึงได้เสนอขอเครื่องกรองน้ำ
จำนวน ๓๗๗ เครื่อง

ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๑
โรงเรียน ยังขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ซึ่งขอเรียนชี้แจงข้อมูล ดังนี้

๑. กรณีโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนดื่มนั้น
ปัจจุบันโรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำไว้ใช้ในโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน ๒๑ โรงเรียน
ที่ยังขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่ม นั้น จากการรายงานของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันว่า
ทุกโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่ม

สำหรับการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมทั้งประเทศได้มีการให้โรงเรียนที่ประสบภัยแล้งประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณสุข กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กองทัพบก เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณี และให้โรงเรียนจัดเก็บน้ำไว้ในถังเก็บน้ำเพื่อดื่มและใช้ในฤดูแล้ง และได้มีการเสนอขอเครื่องกรองน้ำ การปรับปรุงหลังคาอาคารจากสังกะสีมุงหลังคาเป็นกระเบื้องมุงหลังคา การปรับปรุง และติดตั้งรางน้ำฝน จัดทำที่กักเก็บน้ำจำนวนมากเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน เพื่อโรงเรียนจะได้มีน้ำที่สะอาดขึ้นและดีกว่าที่เป็นอยู่

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเป็นค่าก่อสร้างห้องดังประปา การเดินท่อประปาภายในโรงเรียน และค่าครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำเป็นประจำทุกปี กล่าวคือ ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จัดเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา วงเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ ๑,๐๐๐ ชุด วงเงิน ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ จัดเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา วงเงิน ๘,๒๐๔,๐๐๐ บาท และจัดเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ ๗๕๐ ชุด วงเงิน ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท